

UBND TỈNH TÂY NINH
VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH,
HĐND VÀ UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tây Ninh, ngày 08 tháng 8 năm 2019

Số: 4763/VP-KTTC

V/v triển khai hợp tác với Tổng
Công ty Hàng không Việt Nam
(Vietnam Airlines).

Kính gửi:

- Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;

Trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Tây Ninh với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) ký kết ngày 19/04/2019 tại thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh;

Lãnh đạo UBND tỉnh đã giao Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh làm đầu mối liên hệ, trao đổi với đầu mối phía Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) về cách thức thực hiện những nội dung đã ký thỏa thuận hợp tác và thống nhất cách thực hiện như sau:

I. Đề nghị các Sở, ban, ngành và đơn vị địa phương có liên quan thực hiện đúng theo tinh thần các nội dung mà UBND tỉnh đã ký Thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Tây Ninh với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines):

“ Ưu tiên sử dụng các dịch vụ hàng không của Vietnam Airlines khi tổ chức các đoàn công tác trong và ngoài nước. Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cung cấp cho Vietnam Airlines các chương trình, kế hoạch đoàn vào/ra của tỉnh để chủ động trong công tác phục vụ. ”

Đối với nội dung: *“ Xây dựng các chương trình ưu đãi cho cán bộ của tỉnh Tây Ninh khi mua vé và sử dụng dịch vụ hàng không của Vietnam Airlines. Có các chính sách ưu đãi, hỗ trợ về giá cước vận chuyển hành lý cho các đoàn của tỉnh thực hiện các hoạt động xúc tiến du lịch, đầu tư, thương mại trong và ngoài nước. ”*

Đề nghị các Sở, ban ngành tỉnh và các đơn vị có liên quan khi sử dụng các dịch vụ hàng không của Vietnam Airlines, khi tổ chức các đoàn công tác trong và ngoài nước, để được nhận ưu đãi, hỗ trợ thì thực hiện theo trình tự như sau:

1- Đơn vị chủ trì tổ chức đoàn công tác (*đi theo đúng các mục đích của thỏa thuận hợp tác*) có công văn đề nghị gửi cho Chi nhánh miền Nam - là đơn vị đầu mối của VNA làm việc với Tỉnh:

+ Ms Nguyễn Thị Trúc Phương

Đơn vị: Phòng Thương Mại Hành Khách – Chi nhánh khu vực miền Nam – Vietnam Airlines

Địa chỉ: 49 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Email: phuongntt2@vietnamairlines.com

SĐT: 0919 402 177

+ Mr Bùi Duy Tân

Đơn vị: Phòng Thương Mại Hành Khách – Chi nhánh khu vực miền Nam – Vietnam Airlines

Địa chỉ: 49 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Email: tanbd@vietnamairlines.com

SĐT: 0979 027 029

2- Công văn đề nghị gửi cho Vietnam Airlines - Chi nhánh miền Nam, đơn vị chủ trì tổ chức đoàn công tác phải kèm theo các văn bản có liên quan đã được UBND tỉnh phê duyệt đồng ý chủ trương cho thực hiện (*đi theo đúng các mục đích của thỏa thuận hợp tác*) và cần ghi rõ các nội dung sau:

+ Các thông tin cụ thể của đoàn như : Tên, chức vụ (thường là Bí thư, Chủ tịch, Lãnh đạo các cơ quan ban, ngành), mục đích của đoàn công tác tỉnh Tây Ninh.

+ Các nội dung cần ưu đãi như: hỗ trợ phục vụ, sắp xếp chỗ ngồi, ưu đãi giá vé, giá cước hành lý,...

3- Công văn đề nghị gửi cho cho Vietnam Airlines - Chi nhánh miền Nam đồng gửi Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (*để theo dõi và tổng hợp*).

4- Sau khi có phản hồi từ Vietnam Airlines - Chi nhánh miền Nam, đơn vị chủ trì tổ chức đoàn công tác phải báo về UBND tỉnh thông qua Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; nếu có nội dung nào chưa thống nhất phải nhanh chóng báo cáo, đề xuất để lãnh đạo UBND xem xét cho ý kiến.

II. Đối với việc Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh giới thiệu các nhà cung cấp đủ khả năng cung ứng sản phẩm nông nghiệp được trồng và sản xuất theo công nghệ cao tại tỉnh cũng như các sản phẩm khác với chất lượng phù hợp theo tiêu chuẩn quốc tế cho khách hàng trên các chuyến bay của Vietnam Airlines;

Qua làm việc, Vietnam Airlines trả lời cụ thể như sau:

“Vietnam Airlines (VNA) không ký hợp đồng trực tiếp với doanh nghiệp cung cấp nông sản của Tây Ninh, VNA chỉ ký hợp đồng mua suất ăn của công ty sản xuất suất ăn, VNA sẽ đưa ra các tiêu chí theo tiêu chuẩn quốc tế đối với từng suất ăn đã được chế biến trên từng đường bay cụ thể. VNA chỉ đạo các Công ty suất ăn về việc thu mua nông sản phẩm từ Tây Ninh để phù hợp với định hướng phát triển.”

Căn cứ vào tiêu chí của VNA, Công ty sản xuất suất ăn trên chuyến bay sẽ có những tiêu chí cụ thể đối với các doanh nghiệp khi thu mua nông sản. Các doanh nghiệp ký hợp đồng trực tiếp với Công ty suất ăn phục vụ cho VNA. Vậy, khi tiến hành đàm phán và ký hợp đồng với Công ty sản xuất suất ăn, doanh nghiệp nên đề nghị họ đưa ra yêu cầu để phân đấu đạt được.”

UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì theo dõi, hướng dẫn các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm của Tây Ninh thực hiện theo hướng dẫn của Vietnam Airlines; nếu có khó khăn vướng mắc hoặc nội dung nào vượt thẩm quyền thì tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét quyết định.

Báo cáo kết quả thực hiện năm 2019 về UBND tỉnh trước ngày 10/12/2019 để tổng hợp, báo cáo.

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND thông báo ý kiến của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh đến các đơn vị có liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- VPTU (b/c TTTU);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Tổng Công ty Hàng không Việt Nam.
- CVP, PVP Long, Nhung;
- KTTC, TH, KGVX;
- Lưu: VT.VP tỉnh.

Hiệu-KT1

20

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Huỳnh Thị Hồng Nhung

